



โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาขางานการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์

นางสาวศศิธร เพียรขุนทด	รหัส 58101422
นางสาวปิยธิดา สุขงเจริญ	รหัส 58101414
นายเจษฎา สิตัง	รหัส 58101407

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2560

ชื่อ : นางสาวศศิธร เพียรขุนทด รหัส 58101422
 : นางสาวปิยธิดา สุคงเจริญ รหัส 58101414
 : นายเจษฎา สีตั้ง รหัส 58101402
 ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาขางานการบัญชี
 ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม
 สาขางาน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ที่ปรึกษา : อาจารย์วีรัชดา วรรณศรี, อาจารย์ปัทมา รังสิกรภูมิ
 ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และสื่อสารได้สะดวก การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่โรงเรียน สถานศึกษา บริษัทหรือตามที่พักอาศัย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะไอซีที เข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายการศึกษา ดังนั้นวิถีชีวิตการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้คนต้องรีบเร่งขวนขวายและแข่งขันกับเวลาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมที่ต้องการความรวดเร็วและการที่จะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์ไว้เพื่อรองรับความต้องการและความช่วยเหลือจากผู้เรียนและผู้เข้ามามีส่วนร่วมให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามารับชมผลงาน ผลการประเมินภายนอกและภายในสถานศึกษาค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.7 อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งภายในและภายนอก เท่ากับ 94 อยู่ในระดับ ผ่าน ค่า (SD) ทั้งภายในและภายนอก อยู่ในระดับ 0.50 มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเผยแพร่ข้อมูลของสาขางานคอมพิวเตอร์จึงได้มีการให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) จัดทำโครงการพัฒนาการเว็บไซต์สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในระดับนักศึกษาและเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้บุคคลภายใน และบุคคลภายนอกได้มีความเข้าใจและเป็นการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.8 นำเสนอผลงานนอกสถานที่การศึกษา



รูปภาพที่ 17 เผยแพร่ภายนอกสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ



รูปภาพที่ 18 เผยแพร่ภายนอกสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ